

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. วันดินโลก ๕ ธันวาคม	วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติแล้วยังเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น “วันดินโลก” เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาดิน ซึ่งสร้างคุณูปการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ถวายเหรียญ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ดังนั้น วันดินโลกจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของดินอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของมนุษย์ ที่เชื่อมโยงกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร ป่า น้ำ รวมทั้งความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากดินเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติที่สำคัญแหล่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาความสูญเสียทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ทุกสำนัก/ กอง
๒. วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน แห่งชาติ ๔ ธันวาคม	วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชดำริตั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยมีพระราชดำรัสเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นใจความตอนหนึ่งว่า “...เมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ง ไม่มีน้ำเหลือ จนต้องไปซื้อน้ำจากต่างประเทศ ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ ต้องบริหารให้ดี น้ำสำหรับบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม น้ำสะอาด น้ำมีคุณภาพที่ดี ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก...” ซึ่งในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรดาห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านสะดวกซื้อ พร้อมใจงดให้บริการถุงพลาสติกเพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันในการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในชีวิตประจำวันลงให้มากที่สุด ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ปรับเปลี่ยนทัศนคติลดการใช้พลาสติก รวมถึงให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง โดยปัจจุบันเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ มีนโยบายห้ามนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในพื้นที่อุทยาน นอกจากนี้ วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปี ยังเป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” (วัน ทสม.แห่งชาติ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในการร่วมพลังประชาอาสาเพื่อสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ	ทุกสำนัก/ กอง
๓. กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ๙ ธันวาคม	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมากกว่า ๖๔๐,๐๐๐ ราย โดยในวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคมนี้ จะมีกิจกรรมรับเสด็จพระราชทานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการซ่อมใหญ่ในเส้นทางปั่นจริงในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้รถสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื้นที่จัดกิจกรรม และหลีกเลี่ยงเส้นทางปั่นจักรยานในวันที่มีกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ติดตามข่าวสารคำแนะนำอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับจุดจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การให้บริการรถ Shuttle Bus ช่องทางการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนเส้นทางเลี่ยงและเส้นทางที่สะดวกในการเดินทาง หากเป็นไปได้ขอให้วันนั้นเป็นวันปลอดรถ (Car Free Day)	สน.บพ. และ ทุกสำนัก/ กอง

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๔. การประกาศรับรองการแสดงโขนในประเทศไทยเป็นมรดกโลก	<p>วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับรองอย่างเป็นทางการให้การแสดงโขนในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมการแสดงโขนในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน คงความเป็นมรดกของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน</p> <p>จากข่าวอันเป็นที่น่ายินดีส่งท้ายปีดังกล่าว รัฐบาลมีแผนงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโขน ตลอดปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ อาทิ การแสดงโขนรอบพิเศษ ตอน พิเภกสวามีภักดี และงานมหกรรมการแสดงโขนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ การจัดสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตงานช่างฝีมือโขน สาธิตการแสดงโขน การเสวนาความรู้คุณค่าของโขน จัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับโขนฉบับเยาวชน สารคดีโขน และคลังข้อมูลโขน ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการโขนอีกด้วย</p>	ทุกสำนัก/กอง
๕. การเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	<p>การเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยและเยอรมนี ภายหลังจากที่สหภาพยุโรปได้เปิดความสัมพันธ์กับไทย อีกครั้ง และเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เนื่องจากเยอรมนีเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ในการเยือนครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีได้รับความยอมรับ และความเชื่อมั่นทางการเมืองจากประเทศชั้นนำที่มีความสำคัญของโลก หลังจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และได้เข้าร่วมการประชุมสำคัญๆ ในเวทีระหว่างประเทศ</p> <p>โอกาสนี้ ได้หารือกับนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ในการร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นเป็น ๑๕,๐๐๐ ล้านยูโร ภายในปี ๒๕๖๓ อีกทั้งเรียนรู้แนวทางและประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และขอให้เยอรมนีสนับสนุนการกลับมาหารือในเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-อียู และอาเซียน-อียู ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายยืนยันในการสนับสนุนแนวทางการดำเนินการค้าเสรี และจะหารือกันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้เยอรมนีช่วยสนับสนุนการปลดใบเหลืองของ EU ในกรณี IUU รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startup ของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันกับดักรายได้ปานกลาง และได้เชิญนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และเชิญชวนให้เยอรมนีเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของความร่วมมือระหว่างประเทศ ลุ่มแม่น้ำอิวรตี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ด้วย</p>	วช.

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>สำหรับภารกิจอื่นที่มีความสำคัญก็คือ งานสัมมนาด้านการค้าการลงทุนในไทยที่มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีกว่า ๑๘๐ คน โดยสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนชาวเยอรมัน พร้อมทั้งเชิญชวนให้บริษัทด้านระบบรางและบริษัทยานยนต์แห่งอนาคตของเยอรมนีพิจารณาลงทุนใน EEC เพิ่มเติมด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยประยุกต์ ฟรอน ฮอฟ เพื่อ (Fraunhofer IPK) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ และได้เห็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ที่เป็นปัจจัยให้การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยอรมนีประสบผลสำเร็จ อีกทั้งยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับสถาบัน ฟรอน ฮอฟ เพื่อ (Fraunhofer IPK) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมกันพัฒนาในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น</p>	
<p>๖. มาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ</p>	<p>จากการติดตามมาตรการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ มีความคืบหน้าใน ๒ แนวทางสำคัญ ได้แก่</p> <p>๑) แนวทางส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ อาทิ โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงต่าง ๆ และกรุงเทพมหานคร สำรวจความต้องการ และพิจารณาปรับแผนงาน /โครงการ เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างจากยางพาราเพิ่มมากขึ้น โดยให้ประสานแจ้งความต้องการใช้ยางพาราต่าง ๆ ต่อการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อนำยางพาราภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคาที่มีต้นทุนการเก็บรักษาปีละ ๑๒๐ ล้านบาท มาผลิตตามโครงการต่าง ๆ ที่เสนอ โดยเบื้องต้นพบว่ามีหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการใช้เครื่องนอนยางพารารวม ๔๕๐,๐๐๐ ชุด ซึ่งจะใช้ยางสดประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตัน</p> <p>สำหรับการใช้ยางพาราสร้างถนนในช่วงที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดทำรายละเอียดและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับโครงการทำถนนยางพาราไว้พร้อมสำหรับการดำเนินการในช่วงต่อไปแล้ว ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสร้างถนนยางพาราซึ่งหลายจังหวัดได้เริ่มลงมือแล้ว เช่น จังหวัดหนองบัวลำภูและอุทัยธานี และอีกหลายจังหวัดที่เตรียมดำเนินการอยู่ รวมถึง กรมชลประทานจะดำเนินโครงการสร้างถนนคันคลองชลประทานใน ๕๓ จังหวัด เป็นการลดสต็อกยางโดยอัตโนมัติ และจะใช้ยางพาราไม่น้อยกว่า ๙๖๐,๐๐๐ ตัน และเมื่อมีความต้องการมากขึ้น คาดว่าจะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น ๕ บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวไม่ใช่การแทรกแซงราคายาง หรือการขึ้นราคาตลาดที่ไม่ได้ทำให้ราคายางสูงขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการถอดบทเรียนในอดีตนับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๖๑ พบว่า รัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมากราว ๑.๘ แสนล้านบาท แต่กลับไม่ได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน</p> <p>๒) แนวทางการปลูกพืชทดแทน หรือแซมในสวนยาง เพื่อลดการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกโกโก้ทดแทนสวนยางที่มีอายุเกิน ๒๕ ปี หรือสวนยางที่ให้น้ำยางน้อย เนื่องจากผลผลิตโกโก้เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาดโลกมากขึ้น โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง</p>	<p>สน.ปท.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาตามความเหมาะสม มาทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลด้านการตลาด พร้อมทั้งแนวโน้มความต้องการในอนาคต ศึกษาสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกโกโก้ตามคุณภาพดิน ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยใช้ Agri map ประมาณการต้นทุนและความยากง่าย เปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการเพาะปลูก การบำรุงรักษาระหว่างเพาะปลูก และการแปรรูปโกโก้ออกเป็นผลผลิตสู่ตลาดตามห่วงโซ่การผลิตโกโก้ ก่อนที่จะจัดทำแผนการผลิตโกโก้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตลาดนำการผลิต</p> <p>ตัวอย่างความสำเร็จของโกโก้ไทยคือ ภาราดัย ช็อกโกแลต (Paradai Chocolate) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตแบรนด์ไทยที่คว้า ๒ รางวัลของ International Chocolate Awards ได้แก่ รางวัลระดับโลกที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และรางวัลในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา</p>	
<p>๗. โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา</p>	<p>โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน เป็นต้นมา จากการสำรวจเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศต้องการเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า ๑ แสนราย จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ กว่าแปลง คิดเป็นพื้นที่ ๑ ล้านกว่าไร่ ใน ๓๓ จังหวัด โดยข้อมูลวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดไปแล้ว ๑๕ วัน มาขึ้นทะเบียนในโครงการแล้ว ๘๔,๐๘๐ ราย จำนวนเกือบ ๑๓๐,๐๐๐ แปลง คิดเป็นพื้นที่ ๗ แสนกว่าไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่ปลูกแล้ว ๗๑ % โดยได้รับความร่วมมือจากพลังประชารัฐ อาทิ บริษัทเอกชนที่ผลิตอาหารสัตว์ประมาณ ๕๕ แห่ง ที่มีความต้องการข้าวโพดเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกจำนวนมาก ปัจจุบันปริมาณข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้เพิ่มผลผลิตอีกปีละ ๓ ล้านตัน ซึ่งอาจจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มอีก ๓-๔ ล้านไร่ และหากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ ๓ ล้านตัน ก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งเกษตรกรที่สามารถลดพื้นที่ทำนาแล้วหันมาปลูกพืชที่มีตลาดรับซื้อแน่นอน และได้ราคาที่เป็นธรรม ขณะเดียวกัน โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็จะมีวัตถุดิบในประเทศที่เพียงพอ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ และลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ทางสมาคมมีการกำหนดพื้นที่และบริษัทที่จะเข้าไปรับซื้อที่ชัดเจน จึงอยากเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมให้ความมั่นใจว่าผลผลิตจากโครงการจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอน</p>	<p>สน.ปท.</p>
<p>๘. วันเอดส์โลก ๑ ธันวาคม</p>	<p>วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก โดยประเทศไทยมีพัฒนาการและความสำเร็จในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ อาทิ สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมทั้งการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีความมีประสิทธิภาพด้านระบบดูแลสุขภาพของโลก ปี ๒๐๑๘ ของไทยปรับดีขึ้นถึง ๑๔ อันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ ๒๗ จากทั้งหมด ๕๖ ประเทศ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์จำนวน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท และล่าสุดองค์การเภสัชกรรมได้แถลงความสำเร็จในการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์จนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก คือ ยาเอฟฟาไวเรนส์ ซึ่งนับเป็นยารายการแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากองค์การอนามัยโลก</p>	<p>ทุกสำนัก/ กอง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๙. บทส่งท้าย	<p>นายกรัฐมนตรีขอฝากเรื่องสำคัญถึงประชาชนใน ๔ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑) การป้องกันการซ้ำชีร์ถจักรยานยนต์บนทางเท้า ขอให้ร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกันการซ้ำชีร์ถจักรยานยนต์บนทางเท้า ขณะที่ผู้ขับขี่ก็อย่าขับขึ้นบนทางเท้า</p> <p>๒) การบริหารจัดการขยะ ขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นทางลดการสร้างขยะ พร้อมแยกขยะก่อนทิ้ง และไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะทำให้บ้านเมืองเกิดความสกปรกเสียหาย</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้สังคมช่วยกันเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่</p> <p>๔) การรักษาสุขภาพในฤดูหนาว ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวหลายพื้นที่อาจประสบกับความหนาวเย็น ขอให้ประชาชนระมัดระวังและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ตื่นน้ำมาก ๆ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง</p>	ทุกสำนัก/ กอง

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง